



# ยื่นแบบภาษีง่าย ๆ ได้ด้วยตัวเอง

ก้าวเข้าสู่ปี 2560 ที่มาพร้อมกับเทศกาลการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2559 ก็มาถึงอีกแล้วเช่นกัน ซึ่งได้แก่การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 โดยผู้มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องยื่นแบบ หลายคนก็คงต้องคิดคำนวณภาษีกันโดยใช้สิทธิที่พึงได้รับ ทั้งสิทธิในการหักค่าใช้จ่าย สิทธิในการหักค่าลดหย่อน ซึ่งเป็นไปตามสิทธิที่จะใช้ของแต่ละคน โดยปกติแล้ว มีกำหนดเวลาการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พร้อมชำระภาษีของปีภาษี 2559 คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ



แต่สำหรับช่องทางกรณียื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปัจจุบันนี้จะมีหลายช่องทางให้เลือกใช้บริการ อย่างกรณีกรณียื่นแบบภาษีต่อเจ้าพนักงานผู้เสียภาษีสามารถยื่นแบบภาษีได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มิภูมิลำเนาในกรุงเทพฯ ก็ได้ แต่ที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เรียกว่าทันใจสำหรับคนยุคดิจิทัลนี้แล้ว แน่นนอนที่สุดคือการใช้บริการยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์

ของกรมสรรพากร หรือจะยื่นผ่านทางโทรศัพท์มือถือโดยการดาวน์โหลด Application RD Smart Tax ก็ได้เช่นกัน โดยในโอกาสนี้จะขอแนะนำข้อมูลเฉพาะเรื่องการยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ตมาฝากคุณผู้อ่านครับ การยื่นแบบภาษีด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตสำหรับปีภาษี 2559 นี้ ท่านสามารถยื่นได้ถึงภายในวันที่ 10 เมษายน 2560 โดยเอกสารสำคัญที่จำเป็นที่ต้องเตรียมในการยื่นแบบ ได้แก่

## 01

### หนังสือรับรองการหักภาษีที่จ่าย

สำหรับมนุษย์เงินเดือนที่เราจะได้รับจากนายจ้าง ซึ่งโดยทั่วไปจะเรียกว่า หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อเป็นฐานรายได้ว่าปีนี้เรามีรายได้เท่าไร มีส่งค่าประกันสังคมหรือค่ากองทุนอะไรบ้าง

## 02

### รายละเอียดค่าลดหย่อนที่มีสิทธินำมาใช้ได้

เช่น ค่าลดหย่อนบุตร ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา หรือค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการหรือคนทุพพลภาพ ค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่าดอกเบี้ยซื้อบ้าน รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการตามมาตรการลดหย่อนภาษีที่ออกมาแต่ละช่วง หรือในอนุโมทนาบัตรจากการบริจาคเงิน

เรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่น่ามาฝากสำหรับผู้เสียภาษีที่คำนวณภาษีแล้วมีภาษีต้องชำระเพิ่มเติมตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ท่านสามารถใช้สิทธิขอผ่อนชำระภาษีได้ 3 งวด งวดละเท่า ๆ กันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใดอีกด้วยครับ เพียงแต่ต้องทำตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนดไว้นั่นเอง ส่วนท่านใดที่คำนวณภาษีแล้วมีภาษีที่ชำระไว้เกินก็สามารถส่งคำร้องขอคืนภาษีจากระบบอินเทอร์เน็ตได้เลยง่าย ๆ เพียงแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินไปนั้นเข้าสู่ระบบได้เลยครับ

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องใหม่สำหรับปีภาษีนี้ที่ที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับกรณีของผู้ที่ประสงค์จะขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกิน เพราะมีตัวช่วยที่จะทำให้ผู้ขอคืนภาษีได้รับความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง นั่นคือกรมสรรพากรได้เปิดบริการให้คืนเงินภาษีที่ขอคืนนั้นโดยการโอนเงินให้ผู้ขอคืนผ่านระบบพร้อมเพย์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ผู้ขอคืนได้เลือกใช้บริการอีกด้วย ทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อมูลเล็กน้อยที่น่ามาฝากสำหรับเทศกาลยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีนี้ครับ โดยท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กรมสรรพากรที่ [www.rd.go.th](http://www.rd.go.th) ซึ่งความรู้มากมายรอท่านเข้าไปค้นหาอยู่ครับ